



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบริการการศึกษาและประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร. ๐๒-๕๖๔๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๐๑๓ (มาลี)

ที่ อว ๒๗.๓๐/ ๓๒๖๖

วันที่ ๑๑

ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์สำนักงานทะเบียนนักศึกษาโปรดระบุผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ เมื่อนักศึกษาผ่านภาษาอังกฤษ
ตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ลงใน Transcript

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานทะเบียนนักศึกษา

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (โครงการปกติ) และโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษภาคภาษาไทย) ระบุว่า “นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET PBT ไม่นต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน หรือ TU-GET CBT ไม่นต่ำกว่า ๓๖ ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต” และ นักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) กำหนดเพิ่มเติมให้ “นักศึกษาของโครงการต้องสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีผลคะแนน TU-GET PBT ให้ได้คะแนนรวม ๕๕๐ หรือ TU-GET CBT ให้ได้คะแนนรวม ๘๐” นั้น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โปรดระบุผลการสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ เมื่อนักศึกษาผ่านภาษาอังกฤษตามเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาแล้ว โดยใช้คำว่า “English Proficiency Requirements Grade : P” ลงใน Transcript ของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) โครงการปกติ และโครงการหลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมศาสตร์ (โครงการพิเศษภาคภาษาไทย) สำหรับนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) ใช้คำว่า “English Proficiency Test Grade : P” ลงใน Transcript ตามเดิม โดยนักศึกษาต้องมายื่นเรื่องผ่านคณะฯ ก่อน ทั้งโครงการปกติและโครงการพิเศษ เพื่อเสนอชื่อไปยังสำนักงานทะเบียนนักศึกษาต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและดำเนินการต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตามพ์เมษ บุนยะเวช)

รองคณบดีฝ่ายบริการการศึกษา

ปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์



ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เรื่อง หลักเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑)
(ทุกโครงการ)

ด้วยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๑) นักศึกษาภาคปกติ และโครงการพิเศษ ภาคภาษาไทย นักศึกษาต้องสอบได้คะแนน TU-GET PBT ไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ คะแนน ในช่วงเวลาที่เป็นนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาโครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ (TEPE) กำหนดให้นักศึกษาของโครงการต้องสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องมีผลคะแนน TU-GET PBT ให้ได้คะแนนรวม ๕๕๐ นั้น

บัดนี้ สถาบันภาษาได้มีการสอบ TU-GET CBT ซึ่งเป็นการสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงขอความอนุเคราะห์สถาบันภาษาเทียบเคียงคะแนนสอบ TU-GET ระหว่าง PBT และ CBT เรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ ศธ ๐๕๑๖.๔๐/๐๒๑๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๒ และ ศธ ๐๕๑๖.๔๐/๐๒๙๔ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการปกติและโครงการพิเศษภาคภาษาไทย

TU-GET PBT	TU-GET CBT
300	36

โครงการ TEPE

TU-GET PBT	TU-GET CBT
550	80

ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้กับนักศึกษาตั้งแต่รุ่นปี ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(รองศาสตราจารย์ ดร. อีร์ เจียศิริพงษ์กุล)

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์